



ที่ ศธ ๐๗๐๓๘/ว ๙๙๗

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี
๙๗/๓๒ หมู่ ๑ ถนนพระยาเสีจจา ตำบลเสม็ด
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐

๕

กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ติดตามผลการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย QR Code แบบสอบถามการติดตามผลการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
จำนวน ๑ แผ่น

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา มีภารกิจในการผลิตสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา รายการวิทยุเพื่อการศึกษา สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการและสื่อออนไลน์เพื่อการศึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ บริหารและพัฒนากระบวนการให้บริการสื่อผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้หรือแพลตฟอร์ม (Platform) ที่ทันสมัย โดยมุ่งเน้นในการให้บริการกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย รวมทั้งคนพิการและด้อยโอกาส ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือทุรกันดาร สามารถเข้าใช้บริการสื่อเพื่อเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้ตามความต้องการ และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี จึงขอท่าน พิจารณามอบหมายให้ผู้เรียนที่เคยใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา และกำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้นละ ๑ คน ตอบแบบสอบถามการติดตามผลการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗” เป็นผู้ตอบแบบสอบถามผ่านทาง QR Code ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพรัตน์ เนื่องเกต)

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองชลบุรี

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองชลบุรี
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทร ๐ ๓๘๒๘ ๗๑๔๘ / โทรสาร ๐ ๓๘๒๗ ๓๗๙๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cbi_nfedc@dole.go.th



แบบสอบถามการติดตามผลการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2567



ขอขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม